



ĐIỂM NHẤN

- Khi Vạn Năng Zeus Thần Thánh xuất hiện hoàn toàn, biểu tượng này sẽ kích hoạt tia sét để nhân bản một biểu tượng ngẫu nhiên theo chiều dọc khắp các trục, tạo ra chiến thắng kể cả khi các biểu tượng không liền kề.
- Quay trúng 3 hoặc 4 scatter Lướt Quay Miễn Phí sẽ thưởng 8 hoặc 12 lượt quay miễn phí, kèm tối đa 2 Vạn Năng Zeus có thể nhân bản và nâng cấp các biểu tượng khác trong phần thưởng.
- Tùy chọn Mua Tính Năng gồm có Vạn Năng Zeus Thần Thánh hoặc Lướt Quay Miễn Phí đảm bảo.

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường Thắng	Lên đến 117.649
Tiền Thắng Tối Đa	20.000x
Biến Động	5/5 (Cao)
Tần Suất Trúng	5/5 (Cao)
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 200
Tính Năng	3 (Vạn Năng Zeus Thần Thánh, Lướt Quay Miễn Phí, Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không jackpot	90,77%, 92,73%, 94,76%, 95,69%, 95,74%
Tùy chọn RTP có Jackpot	90,20%, 90,74%, 92,69%

Red Tiger xin giới thiệu Tia Sét của Thần Zeus Megaways™

Chứng kiến sức mạnh của thần sấm trong Tia Sét Của Thần Zeus Megaways™!

Vạn Năng Zeus Thần Thánh biến đổi các trục bằng sấm sét, nhân bản biểu tượng theo chiều dọc để có chiến thắng hoành tráng, kích hoạt chuỗi phản ứng để những cơ hội kiếm tiền mới rơi xuống. Quay trúng 3 hoặc 4 scatter Lướt Quay Miễn Phí để mở khóa 8 hoặc 12 lượt quay miễn phí và tối đa 2 Vạn Năng Zeus, những biểu tượng này có thể nhân bản và nâng cấp các biểu tượng khác để có phần thưởng xịn sò hơn. Với tùy chọn Mua Tính Năng, bạn có thể triệu hồi một Vạn Năng Zeus Thần Thánh hoặc lao thẳng vào Lướt Quay Miễn Phí để được tăng cường cấp tốc.

Sẵn sàng cảm nhận sự rung chấn của sức mạnh từ thần Zeus!

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

Chuỗi Phản Ứng

Các biểu tượng hợp thành chiến thắng sẽ biến mất, dọn đường cho biểu tượng mới rơi xuống để có thể hợp thành chiến thắng mới.

Vạn Năng Zeus Thần Thánh và Tia Sét Mở Rộng

Một Vạn Năng Zeus Thần Thánh sẽ xuất hiện ở trục 3 hoặc 4, thay thế cho bất kỳ biểu tượng trả thưởng nào. Trong ván gốc, chỉ có 1 Vạn Năng Zeus có thể xuất hiện mỗi lượt quay. Vạn Năng Zeus giữ nguyên trên trục sau khi hình thành một tổ hợp thắng, trừ khi chiến thắng được các biểu tượng mở rộng từ Tia Sét Zeus kích hoạt. Kích thước của Vạn Năng Zeus thay đổi, căn cứ theo số lượng biểu tượng trên trục nơi biểu tượng này xuất hiện:

- 2 hoặc 3 biểu tượng: Kích cỡ 1x1
- 4, 5 hoặc 6 biểu tượng: Kích cỡ 1x2
- 7 biểu tượng: Kích cỡ 1x3

Nếu một Vạn Năng Zeus xuất hiện hoàn toàn trên các trục, sau tất cả phản ứng thắng, biểu tượng sẽ triệu hồi tia sét đánh một biểu tượng trùng khớp ngẫu nhiên trên tất cả các trục. Biểu tượng này sẽ nhân bản theo chiều dọc khắp các trục. Nếu biểu tượng được chọn ở cùng trục với Vạn Năng Zeus, biểu tượng đó sẽ nhân bản khắp nơi trừ vị trí của Vạn Năng Zeus. Các biểu tượng mở rộng có thể tạo ra chiến thắng dù không liền kề nhau.

Lượt Quay Miễn Phí

Quay trúng 3 hoặc 4 scatter Lượt Quay Miễn Phí trên các trục 2, 3, 4 hoặc 5 sẽ tặng 8 hoặc 12 lượt quay miễn phí. Trong vòng thưởng, mỗi scatter Lượt Quay Miễn Phí xuất hiện cộng thêm 1 lượt quay. Khi bắt đầu Lượt Quay Miễn Phí, 1 Vạn Năng Zeus trở lên được thêm vào các trục, cho phép tối đa 2 Vạn Năng Zeus xuất hiện trong cùng lượt quay, một biểu tượng ở trục 3 và biểu tượng còn lại ở trục 4.

Khi 2 Vạn Năng Zeus xuất hiện hoàn toàn trên các trục, sau tất cả các phản ứng thắng, biểu tượng đầu tiên nhân bản một biểu tượng khác như bình thường. Biểu tượng thứ hai nâng cấp các biểu tượng nhân bản lên biểu tượng trả thưởng cao hơn, tùy theo biểu tượng ban đầu.

- Nếu biểu tượng nhân bản là hoàng gia (10, J, Q, K, A), biểu tượng nhân bản sẽ nâng cấp biểu tượng ngoài hoàng gia đầu tiên.
- Nếu biểu tượng nhân bản là ngoài hoàng gia, biểu tượng nhân bản sẽ nâng cấp biểu tượng trả thưởng cao hơn tiếp theo.

Sau khi nâng cấp, biểu tượng trùng khớp trên các trục cũng sẽ mở rộng. Biểu tượng ban đầu mở rộng không thể nhân bản biểu tượng trả thưởng cao nhất nếu 2 Vạn Năng Zeus được kích hoạt cùng lúc.

Mua Tính Năng

- 1) Vạn Năng Zeus Thần Thánh: Đảm bảo quay được một Vạn Năng Zeus Thần Thánh toàn bộ với giá 15x tiền cược.
- 2) Lượt Quay Miễn Phí: Đảm bảo quay trúng 3 hoặc 4 scatter Lượt Quay Miễn Phí và vào Lượt Quay Miễn Phí với giá 100x tiền cược.

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
ZeusLightningMegaWays	Tùy Chọn RTP Không Jackpot	zeuslightningmegaways	zeuslightningmeg	90,77%, 92,73%, 94,76%, 95,69%, 95,74%
ZeusLightningMegaWays	Tùy Chọn RTP Có Jackpot	zeuslightningmegaways	zeuslightningmeg	90,20%, 90,74%, 92,69%

Lũy Tiến Jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu Jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Tia Sét của Thần Zeus Megaways™ có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm lũy tiến jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,20% với lũy tiến jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,20%. Tỷ lệ RTP của chính lũy tiến jackpot là 100%.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TẠI ĐÂY](#)